

Số: /TB-UBND

TP. Quảng Ngãi, ngày tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp tập thể lãnh đạo UBND thành phố vào ngày 15/4/2024

Ngày 15/4/2024, đồng chí Trà Thanh Danh - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp giao ban tập thể lãnh đạo UBND thành phố để cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố; Trưởng các phòng: Giáo dục và Đào tạo, Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Tư pháp thành phố; Thanh tra thành phố; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố; Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thành phố. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo nội dung đề xuất, trên cơ sở nội dung tham gia góp ý của các thành phần dự họp và ý kiến thống nhất của các đồng chí lãnh đạo UBND thành phố, thay mặt tập thể UBND thành phố, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố kết luận như sau:

1. Đối với nội dung xử lý vướng mắc liên quan việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên và vướng mắc trong phương thức lựa chọn nhà thầu

Sau khi nghe Phòng Tài chính – Kế hoạch báo cáo các vướng mắc liên quan đến công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi các công trình sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên và vướng mắc trong phương thức lựa chọn nhà thầu các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố (theo Báo cáo số 146/BC-TCKH-XD ngày 15/4/2024); đề xuất của Phòng Tài chính – Kế hoạch và ý kiến thảo luận thống nhất của thành phần dự họp, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo các nội dung sau:

1.1. Đối với nội dung xử lý vướng mắc liên quan đến việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên

a) Căn cứ theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật số 62/2020/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; UBND thành phố thống nhất giao nhiệm vụ cho Phòng Quản lý đô thị thành phố thực hiện vai trò thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc thẩm quyền của người quyết định đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách khác (ngoài đầu tư công), đảm bảo đồng bộ trong quá trình thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố.

Sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án được người quyết định đầu tư phê duyệt, giao chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các Chủ đầu tư kịp thời tổng hợp, tham vấn ý kiến của Phòng Quản lý đô thị để được trao đổi, hướng dẫn tổ chức thực hiện. Trường hợp khó khăn vướng mắc vượt quá thẩm quyền, giao Phòng Quản lý đô thị tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét giải quyết.

b) Trên cơ sở nội dung đề xuất của Phòng Quản lý đô thị, giao Văn phòng HĐND&UBND thành phố tham mưu UBND thành phố báo cáo vướng mắc, kiến nghị UBND tỉnh chủ trì xem xét xử lý về việc có tiếp tục áp dụng Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi trong thực hiện các nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách khác (ngoài đầu tư công) có giá trị từ 15 tỷ đồng trở lên hay không, nhằm làm cơ sở cho UBND thành phố chỉ đạo giải quyết công việc.

1.2. Đối với nội dung xử lý vướng mắc trong phương thức lựa chọn nhà thầu là “một giai đoạn, một túi hồ sơ” hay “một giai đoạn, hai túi hồ sơ”:

Tính đến thời điểm hiện nay, chưa có Nghị định, Thông tư hướng dẫn giải thích cụ thể của Chính phủ, các Bộ ngành, cơ quan thuộc Chính phủ về việc hiểu thế nào là “... gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp đòi hỏi kỹ thuật cao theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ” tại Điểm 1 Điều 31 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; do đó UBND thành phố thống nhất chủ trương điều chỉnh phương thức lựa chọn nhà thầu tất cả các gói thầu hiện nay thực hiện từ nguồn vốn ngân sách trên địa bàn thành phố theo phương thức “một giai đoạn, một túi hồ sơ”; yêu cầu các Chủ đầu tư, bên mời thầu chú ý khi lập, trình và Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố chú ý trong quá trình thẩm định, tham mưu UBND thành phố phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các công trình, dự án, phần việc có liên quan trên địa bàn thành phố.

Sau khi Chính phủ, các Bộ ngành, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn, giải thích cụ thể thế nào là gói thầu “**đòi hỏi kỹ thuật cao theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ**”, giao Phòng Tài chính – Kế hoạch nghiên cứu, hướng dẫn các chủ đầu tư tổ chức thực hiện lựa chọn phương thức đấu thầu cho phù hợp.

2. Đối với nội dung thẩm tra và phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án: đường Trà Bồng Khởi Nghĩa (đoạn từ đường Cách Mạng tháng Tám đến đường Quang Trung) dự án được phê duyệt năm 2014

Thống nhất trình phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án đường Trà Bồng Khởi Nghĩa (đoạn từ đường Cách Mạng tháng Tám đến đường Quang Trung) theo nội dung báo cáo của Ban Quản lý dự án (Tờ trình số 100/TTr-BQL ngày 14/3/2024) và Phòng Tài chính – Kế hoạch tại cuộc họp, giao Phòng Tài chính – Kế hoạch rà soát, tham mưu UBND thành phố Tờ trình đề nghị Sở Tài chính thẩm tra, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Giao đồng chí Nguyễn Văn Nguyên – Phó Chủ tịch UBND thành phố theo nhiệm vụ phân công phụ trách dự án trực tiếp chỉ đạo xử lý. Trường hợp khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét.

3. Đối với nội dung cho ý kiến về phương án sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách cấp thành phố năm 2023

Cơ bản thống nhất nội dung đề xuất của Phòng Tài chính – Kế hoạch theo *Phương án xác định 2: Loại trừ thu tiền sử dụng đất, nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các khoản huy động đóng góp* tại Báo cáo số 600/BC-TCKH ngày 12/4/2024; giao Phòng Tài chính – Kế hoạch nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố phương án sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách cấp thành phố năm 2023, trình Thường trực HĐND thành phố xem xét, quyết định.

4. Về Báo cáo hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố trong thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến

a) Thống nhất với nội dung Báo cáo số 89/BC-VP ngày 12/4/2024 của Văn phòng HĐND và UBND thành phố về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến (*sau đây gọi tắt là Báo cáo*). Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện kịp thời nhiệm vụ do cấp trên và UBND thành phố giao; tuy nhiên, vẫn còn nhiều nhiệm vụ đến nay vẫn chưa hoàn thành. Do đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương lưu ý và tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trễ hạn tại các phụ lục kèm theo Báo cáo.

b) Một số nội dung cụ thể:

- Thống nhất cử lãnh đạo phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố đại diện UBND thành phố tham dự Đoàn công tác của UBND tỉnh tham dự chương trình học tập kinh nghiệm về triển khai chuyển đổi số ngành tài nguyên khoáng sản tại tỉnh Đồng Tháp theo Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 10/4/2024.

- Đối với dự thảo Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 22/01/2024 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới: Giao Văn phòng HĐND&UBND thành phố bố trí lịch họp Thành viên UBND thành phố để thảo luận, thông qua trước khi trình Ban Thường vụ cho ý kiến.

- Qua rà soát công việc liên quan đến đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố trên địa bàn cho thấy hiện nay hầu hết các dự án có giải phóng mặt bằng đều đang tạm ngừng thực hiện vì chưa có giá đất cụ thể. Do đó, **UBND thành phố yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện các thủ tục có liên quan để kịp thời xây dựng, trình Hội đồng giá đất cụ thể của thành phố xem xét, quyết định.** Trường hợp có khó khăn

vướng mắc phải báo cáo đề xuất ngay để UBND thành phố chỉ đạo xử lý, không được để kéo dài, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chung.

Nay thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố để các phòng, ban, đơn vị biết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần cuộc họp;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP (B/cáo);
- CT, các PCT UBND TP;
- Các phòng, ban, đơn vị thành phố;
- UBND các xã, phường;
- VP: PCVP, CV.
- Lưu: VT, Huy.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Bạch Khôi Nam